



ข่าวสาร

ศรีปทุม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๗๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒

สถาบันวิจัยฯ เปิดให้บริการ ห้องอัดบันทึกเสียงแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย



สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดให้บริการห้องอัดบันทึกเสียงแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการบันทึกเสียงลงแผ่น CD ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา ผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์รายการวิทยาลัยชาวบ้าน สปอร์ตประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

โดยการขอใช้บริการนั้น ทางสถาบันวิจัยฯ ขอให้ผู้ใช้บริการทำหนังสือขอใช้บริการเรียนถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งที่สถาบันวิจัยฯ ส่วนวงจันทน์(ก่อนใช้บริการ)

สถาบันวิจัยฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ ณ ห้องอัดบันทึกเสียง IT ๒๐๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐมน บาดติษฐ์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องอัดบันทึกเสียง โทร.๐-๕๕๒๖-๗๒๐๒ ต่อ ๒๐๖ หรือ โทร.๐๘๗-๓๐๗๙๗๗๖

ขอแสดงความเสียใจ

ด้วย นางสาวชิตยา เทือกสุบรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๖ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ วัดคันลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จึงขอเชิญผู้ที่รักและเคารพนับถือ อาจารย์ชิตยา เข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท

ผลจากภาวะเศรษฐกิจของตลาดการเงินโลก ปัจจุบัน ทำให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวดีขึ้น และจากการติดตามผลกระทบต่อภาวะทางการเงินของสหกรณ์ฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของการเงินของประเทศ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๒ มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ฝากประจำ ๒๔ เดือน ร้อยละ ๔.๒๕ บาทต่อปี ๓ เดือนจ่ายดอกเบี้ย ฝากประจำ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๔ บาทต่อปี ๓ เดือนจ่ายดอกเบี้ย ออมทรัพย์ ร้อยละ ๒ บาทต่อปี จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

นักศึกษาบุนลสงครามแสดงความกังวลถึงผลกระทบมันบอล สรุปชกวน “ไม่มีใครได้ทีหรือร้ายด้วยการเล่นมัน”

ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจในการดูบอลต่างประเทศมากยิ่งขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดมีการพนันบอลและการตั้งโต๊ะบอลกันมาก อีกทั้งการพนันบอลไม่จำเป็นต้องไปถึงที่อาจมีการโทรศัพท์ตามราคาบอล หรือมีร้านที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากมาย แล้วฟุตบอลยังมีการแข่งขันในทุกสัปดาห์ และการพนันบอลนี้ ทำให้กลุ่มนักเรียน และนักศึกษาเกิดการเล่นการพนันบอลกันมากจนเป็นเหตุเกิดอาชญากรรมและคดีต่างๆ

การเล่นการพนันบอลในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เล่นหวย เล่นไฮโล เป็นต้น บางคนอาจจะคิดว่าเป็นการรวยทางลัดก็ได้ แต่ที่เชื่อว่าการพนัน มันก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนรวยได้เช่นเดียวกัน แต่กลับกลายเป็นว่าการติดการพนันแบบงมงายก็อาจจะนำความหายนะมาสู่ชีวิตได้ เนื่องจากเป็นหนี้ และไม่มีเงินจ่าย อาจถูกคู่แข่งชีวิตจากเจ้าของโต๊ะพนันบอล ทำให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า และอาจตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา รุมเร้า แต่เรามีแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้ติดการเล่นพนันบอล ยกตัวอย่างเช่น

สถาบันครอบครัว ถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชนการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด คงไม่เพียงพอ ถ้าไม่แสดงให้เห็นบุตรหลานเห็นว่าการเล่นการพนันเป็นตัวนำพาความหายนะมาสู่ครอบครัว ดังนั้นพ่อแม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแสดงให้เห็นสนับสนุนให้มีการตั้งผู้ติดการพนันออกไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การออกกำลังกาย การสร้างกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพอันดีให้กับคนในครอบครัว ลดการทำนิติเดียน แต่หันมาชื่นชมรวมถึงร่วมรณรงค์ต่อต้านการเล่นการพนันฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทำทุกวิถีทางไม่ได้แล้ว อีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือการมาปรึกษาบุคลากรทางด้านสุขภาพจิต มีหลายรายที่ได้รับการรักษา เช่น รับประทานยา การทำจิตบำบัดหาสาเหตุต้นตอของการลุ่มหลง ก็ช่วยลดความรุนแรงของการติดพนันบอลลงได้พอสมควร

จากการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุนลสงคราม “การเล่นพนันบอลของนักศึกษา” มีความคิดเห็นดังนี้

นางสาวสุนทรี ทองมาก (เบลล์) สาขาวิชาภาษาไทย ปี ๓ คณะครุศาสตร์ เห็นว่า “การเล่นพนันบอลนั้น โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย ทำให้มีผลเสียหายเป็นอย่างมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีการศึกษาเค้าไม่ทำอะไรที่ไร้สาระแบบนี้”

นางสาวธิดาธิกรณ บุญส่ง (ทราย) สาขาวิชา ปรศ. ปี ๓ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “การเล่นพนันบอลและการพนันอื่นๆ เป็นความคิดที่เด็กเล่นกันและมันก็เป็นการเล่นที่ผิดศีลธรรมและจริยธรรมต่อพุทธศาสนา และยังไม่ไปสู่การทำผิดในคดีอาชญากรรมอีกด้วย”

นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม (กอล์ฟ) สาขาวิชานิติศาสตร์ ปี ๑ คณะวิทยาการจัดการ บอกว่า “การเล่นพนันบอลนั้น ไม่มีความจำเป็นใดใดเลยมันเป็นการหลอกลวงอย่างหนึ่งที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน คล้ายกับการทำธุรกิจอย่างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะว่าการพนันพวกนี้มันจะมีแก๊งของที่แฝงตัวในกลุ่มผู้เล่น”

และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น สำหรับผู้ที่ติดการเล่นพนันบอลและผู้ที่ติดจะเริ่มทำธุรกิจพนันบอลในขณะนี้ขอให้คิดใหม่ เพราะว่าการพนันไม่มีอะไรมาช่วยให้ดีขึ้น อีกทั้งยังผิดกฎของธรรมะ และจะทำให้เราสูญเสียในบางสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม เพราะการพนันทำให้เสียเงินเสียทอง และเป็นบทสรุปชัดเจนว่า “ไม่มีใครได้ทีหรือร้ายด้วยการพนัน” โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา เป็นเรื่องไม่สมควร เพราะอยู่ในวัยเรียนและยังหารายได้ไม่ได้ และจะเป็นการบ่มเพาะนิสัยที่ไม่ดี ที่น่ากลัวซึ่งความหายนะในภายภาคหน้า เมื่อเป็นคนติดการพนันก็ไม่มีใครรับเข้าทำงาน หรือเมื่อทำงานแล้ว จะตั้งตัวก็ลำบาก เพราะการพนันทำให้เสียมากกว่าได้

